



## Khóc Tháng Tư Đen

Mỗi năm khi bắt đầu bước vào tháng Tư thì tâm hồn của người Việt Tự Do lại bồi hồi xao xuyến nhớ về những ngày tháng đau buồn mà tháng Tư đã để lại, rồi từ đó ngôn từ (Tháng Tư Đen) được truyền thông nhắc đến.

Đối với người Việt Tự Do thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày "Quốc Hận" ngày đau buồn nhất của người dân miền Nam VN đó chính là ngày mất nước, đúng như vậy không những miền nam VN đã bị cộng sản xâm chiếm mà chính miền bắc VN cũng bị cộng sản (Trung Cộng) xâm chiếm, chúng ta hãy nhìn lại xem tình hình chính trị tại VN hiện nay, toàn thể bộ máy chính quyền của cộng sản VN đang nằm trong tay Trung Cộng. Từ đất liền cho đến hải đảo đang mất dần vào tay Tàu Cộng, người dân đang quần quai đau thương và đang chết dần trong đầu độc thực phẩm từ Tàu khựa, đang bị bóp chết dần trong sự kiểm tỏa kinh tế từ Trung Cộng.

Ngày 30 tháng 4 chính là ngày quốc hận của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Mỗi năm đến ngày 30 tháng 4, đảng cộng sản VN tổ chức ăn mừng chiến thắng, họ nâng ly (rượu máu) để chúc mừng nhau, tặng bốc cho nhau mà họ không bao giờ nghĩ đến tiền đồ đất nước, không bao giờ nghĩ đến cái đau của dân oan, đang quần quai rên siết dưới sự bạo tàn của (bọn dư luận viên một thứ hồng vệ binh mới do Trung cộng điều khiển) và của những con người không có trái tim đó là (cộng an trị).

Một câu nói của Võ văn Kiệt (thủ tướng VC) đã nói:

"Ngày 30 tháng 4 có hàng triệu người vui thì cũng có hàng triệu người buồn"

kể ra ông ta còn có một chút lương tâm, nếu muốn nói cho hết ý nghĩa này thì phải nói rằng:

Có hàng triệu đốm lửa đốt sáng của pháo hoa để ăn mừng, thì cũng có hàng triệu đốm lửa lập lòe trên đầu nén nhang đang âm thầm cắm trên bát nhang nơi bàn thờ, hay trên ngôi mộ đá trong nghĩa trang buồn ngày cuối tháng Tư đen. Không biết bao nhiêu giấy mực đã viết về Tháng Tư Đen, không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã tuôn rơi để khóc thương cho sự mất mát người thân, khóc thương cho những mảnh đời phải vội vã chia ly.

Xin chia sẻ cùng bạn đọc bài thơ "Khóc tháng 4 đen".

## Khóc tháng 4 đen

Buồn lắm tháng Tư, khóc từ đâu  
Giữa trời đất lạ gọi thêm sầu  
Tiếc thương chiến sĩ hồn vong quốc  
Giải khăn xô trắng quấn ngang đầu.

Đau lắm tháng Tư phủ màu tang  
Hàng triệu người đi bỏ xóm làng  
Con đường quốc lộ thấy người chết  
Xác chồng lên nhau thịt nát tan.

Còn đó tháng Tư, lửa hờn căm  
Đốt lên hàng triệu nén nhang buồn  
Khói hương phong tỏa ngày Quốc Hận.  
Cho dòng lệ khóc, gió mưa tuôn.

Khóc thương vận nước vẫn nổi trôi  
Tháng Tư ngày đó bỗng bồi hồi  
Lá cờ cuộn lại Tự Do mất  
Uất ghen trào dâng nước mắt rơi.

Aet. LT

